

Đảng bộ huyện Tiên Hải có 54 tổ chức cơ sở đảng, 367 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 10.439 đảng viên. Nhận thức tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, xem đây là những vấn đề cơ bản, quyết định trực tiếp đến chất lượng tổng hợp, sức mạnh và hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện những năm qua, Đảng bộ huyện Tiên Hải đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, tập trung lãnh đạo xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Xác định đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong những nhiệm vụ và giải pháp hàng đầu để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, 5 năm qua, các cấp ủy đảng trong huyện Tiên Hải đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, triển khai và cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương về phương thức lãnh đạo của Đảng, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trong Đảng bộ thực hiện các nội dung công tác đảng bám sát tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức chỉ có thể đạt được kết quả cao khi có sự đồng nhất trong nhận thức của cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó làm cho đội ngũ đảng

# Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng

*Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Tiên Hải chú trọng các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên, tạo chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.*



Đồng chí Hoàng Văn Túy, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiên Hải trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Đảng.

viên nhận thức đúng tổ chức cơ sở đảng là trung tâm đoàn kết, nhân tố quyết định hàng đầu để của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức chỉ có thể đạt được kết quả cao khi có sự đồng nhất trong nhận thức của cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó làm cho đội ngũ đảng

bức xúc, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào công cuộc đổi mới, vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp. Thẩm huấn tư tưởng Hồ Chí Minh "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "công việc thành thì công vụ. Chủ động, tích cực thực hiện hiệu quả các giải pháp đấu tranh phòng, chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; giải quyết kịp thời những vấn đề nhạy cảm,

bộ gắn với trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian qua, huyện đã cử 456 cán bộ học lý luận chính trị, 2.778 cán bộ đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm công khai, minh bạch. Triển khai thực hiện việc bố trí và sử dụng và quản lý cán bộ các

cơ quan Đảng, đoàn thể huyện gắn với vị trí việc làm. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng đã chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm quy trình, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, kịp thời và nghiêm minh. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy hai cấp đã tiến hành kiểm tra 302 cuộc đối với 154 lượt tổ chức, 652 lượt đảng viên; 168 cuộc giám sát đối với 135 lượt tổ chức, 135 lượt đảng viên. Ủy ban kiểm tra hai cấp đã tiến hành 445 cuộc kiểm tra đối với 460 lượt tổ chức đảng và 55 đảng viên; 140 cuộc giám sát đối với 142 lượt tổ chức đảng và 124 đảng viên... Hàng năm 100% xã, thị trấn thực hiện cuộc kiểm tra 4 nội dung về các lĩnh vực quản lý đất đai; xây dựng cơ bản; quản lý tài chính ngân sách; thực hiện chính sách an sinh xã hội theo Quyết định số 1391, 1392-QĐ/TU của Tỉnh ủy. Chấp hành 21 cuộc kiểm tra, giám sát của cấp trên tại huyện; chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các kết luận sau thanh tra, kiểm tra. Công tác vào yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm công khai, minh bạch. Triển khai thực hiện việc bố trí và sử dụng và quản lý cán bộ các

đạo thực hiện tốt việc phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính; kiện toàn, duy trì hoạt động của Tổ giúp việc, ban hành quy chế hoạt động, duy trì chế độ báo cáo, giao ban phân định thường xuyên hàng tháng, hàng quý. Phát huy dân chủ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Công tác công khai các thủ tục hành chính, việc quản lý tài chính, tài sản công, đất đai, quy hoạch, xây dựng cơ bản, các chế độ, định mức, kê khai tài sản được thực hiện tốt. Công tác dân vận của Đảng được tăng cường, đổi mới; việc thực hiện quy chế dân vận trong hệ thống chính trị ngày càng nề nếp. Việc tổ chức thực hiện, điều hành sát thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, xử lý kịp thời các công việc phát sinh. Duy trì nếp chế độ giao ban Thường trực hàng tuần, tổ chức 60 kỳ họp Ban Thường vụ, 24 kỳ họp Ban Chấp hành thảo luận, quyết định các nội dung chương trình làm việc và nhiệm vụ chính trị. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị; 5 nghị quyết chuyên đề, 4 quy chế, 6 đề án, 21 chương trình, 18 chỉ thị, 105 kế hoạch và triển khai thực hiện tích cực. Chỉ

hiệu văn bản chỉ đạo viên. Công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên được coi trọng; trong nhiệm kỳ đã kết nạp 757 đảng viên. Đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên có nhiều đổi mới gắn với kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng; thực hiện đánh giá theo đa chiều, tự đánh giá, cấp trên, cấp dưới tham gia đánh giá. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị được cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc, thận trọng, đồng bộ, đúng lúc đúng thời. Các tổ chức cơ sở đảng được kiện toàn, bảo đảm phù hợp với từng mô hình; theo hướng rõ chức năng, nhiệm vụ, giảm đầu mối trực thuộc. Đầu nhiệm kỳ Đảng bộ huyện có 70 tổ chức cơ sở đảng, sau sắp xếp đến nay còn 54 tổ chức cơ sở đảng. Công tác cán bộ từng bước đổi mới bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch hàng năm được thực hiện dân chủ, công khai. Trong nhiệm kỳ đã tiến hành 3 đợt quy hoạch và rà soát quy hoạch; chất lượng nguồn quy hoạch được nâng lên cả về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận, tuổi trẻ, tỷ lệ nữ.

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, bám sát những nhiệm vụ, giải pháp nêu trên công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ huyện Tiên Hải sẽ có bước phát triển mới, tạo tiền đề, cơ sở vững chắc cho xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn 2020 - 2025.

**HOÀNG VĂN TÚY**

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiên Hải

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Hải luôn xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu cốt lõi của công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM). Từ mục tiêu đó Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tiên Hải đã tập trung lãnh đạo; cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở chỉ đạo sâu sát, cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành các chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, phù hợp thực tiễn của địa phương trong từng thời điểm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận, ủng hộ cao.

Sau 10 năm nỗ lực phấn đấu, dưới sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành của tỉnh, phong trào thi đua xây dựng NTM ở Tiên Hải đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và trở thành phong trào sâu rộng, nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong huyện.

Trong 10 năm (2010 - 2020), tổng nguồn vốn đã huy động thực hiện chương trình xây dựng

# Tiên Hải - vận hội mới, khí thế mới

NTM là 2.249 tỷ đồng, trong đó: Từ nguồn ngân sách nhà nước 1.400 tỷ đồng; huy động nhân dân đóng góp 849 tỷ đồng. Nhiều hộ gia đình đã tình nguyện hiến đất, ủng hộ tiến và ngày công lao động để đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng. Nhiều người con xa quê cũng tích cực ủng hộ tinh thần, vật chất để chung sức cùng quê hương xây dựng NTM.

Với nguồn lực đó, đến nay hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại: Hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, đường, trường học, trạm y tế... được đầu tư hoàn thiện khang trang, sạch đẹp; thu nhập bình quân đầu người tăng cao; chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa được nâng lên; các thiết chế văn hóa ở cơ sở được tăng cường, văn hóa truyền thống được khôi phục và phát huy; quốc phòng - an ninh được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới.

Từ những kết quả đã đạt được trong phong trào xây dựng NTM, tháng 10 năm 2019, Đảng

bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Hải vui mừng, phấn khởi được Thủ tướng Chính phủ dân định công nhận huyện đạt chuẩn NTM và vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020". Đây là sự cố gắng, nỗ lực, chung sức đồng lòng và quyết tâm phấn đấu rất cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Hải; là mốc son mới tủa thêm thành tích, truyền thống của quê hương; đồng thời là minh chứng cho những chủ trương đúng đắn và cách làm phù hợp, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Cùng với xây dựng NTM, trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, cơ cấu giống lúa và phương thức gieo cấy tiếp tục chuyển dịch, phát triển thêm nhiều cánh đồng lớn có hợp đồng bao tiêu sản phẩm; chăn nuôi ổn định và phát triển theo hướng mở rộng quy mô áp dụng công nghệ cao vào sản xuất; nuôi trồng và khai thác thủy sản phát triển ổn định, đã và đang

hình thành, nhân rộng các mô hình nuôi tôm thẻ công nghệ cao, mang lại năng suất và giá trị kinh tế cao ở các xã Đông Minh, Nam Thịnh, Nam Phú... Lĩnh vực văn hóa, xã hội và xây dựng hệ thống chính trị bảo đảm, an ninh trật tự ở nông thôn được đẩy mạnh. Phong trào thi đua "Dẫn vận khéo" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" phát huy hiệu quả và lan tỏa trong cộng đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,76%. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt tiếp tục được đẩy mạnh với các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học được giữ vững. Toàn huyện có 78/86 trường học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, đạt 90,7%; có 3/4 trường THPT đạt chuẩn, bằng 75%.

Thi đua trên lĩnh vực y tế phát huy được hiệu quả góp phần tích cực trong công tác phòng, chống bệnh dịch, bảo vệ, chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt 90,6%. Giữ vững chuẩn y tế mức độ II ở trạm y tế các xã, thị trấn.



Đồng chí Phạm Hồng Tùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Hải chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục phát triển sâu rộng gắn với xây dựng NTM. Toàn huyện có 91% gia đình; 93% thôn, tổ dân phố; 91% xã, thị trấn và 86% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân bám sát nhiệm vụ chính trị, tăng cường công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh

các phong trào thi đua như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; "Thanh niên lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"; "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; "Cụm chiến binh gương mẫu"; "Tuổi cao gương sáng"... Tích cực vận động hội viên, đoàn viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Giai đoạn 2020 - 2025, phát huy những kết quả đạt được trong những năm xây dựng NTM, với lợi thế nằm trong Khu kinh tế Thái Bình, chương trình xây dựng NTM của huyện tiếp tục thực hiện theo hướng phát triển nâng cao, kiểu mẫu; xây dựng cánh đồng lớn có bao tiêu sản phẩm; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn; nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản theo hướng ứng dụng công nghệ cao và chế biến. Xây dựng xã hội nông thôn ổn định, dân chủ, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao trình độ dân trí; giữ môi trường sinh thái trong sạch; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong xây dựng, phát triển Khu kinh tế Thái Bình; rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng NTM ở các xã, thị trấn gắn với quy hoạch Khu kinh tế; tuyên truyền, tạo

sự đồng thuận cao trong nhân dân về phát triển Khu kinh tế; tập trung huy động các nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh tại Khu kinh tế Thái Bình, trong đó tập trung giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển, đường 221A, các dự án trong Khu kinh tế. Chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư xây dựng và sản xuất, kinh doanh cho các dự án đầu tư trong Khu kinh tế.

Tiên Hải đã trở thành huyện NTM và là huyện nằm trong Khu kinh tế Thái Bình, trong tương lai không xa sẽ mở ra diện mạo mới về phát triển kinh tế - xã hội. Với vận hội mới, khí thế mới và niềm tin mới, cùng với quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, phát huy truyền thống anh hùng của quê hương 14/10, Tiên Hải sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để ra, xây dựng Tiên Hải trở thành huyện giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững mạnh về quốc phòng - an ninh.

**PHẠM HỒNG TÙNG**

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Hải



Diện mạo nông thôn mới ở Tiên Hải.